

THÀNH ĐOÀN CẦN THƠ
BCH ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN
DÂN CHÍNH ĐẢNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: - BC/ĐTN
DỰ THẢO

Cần Thơ, ngày tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quý I/2023

Quý I/2023, Đoàn Khối đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối xây dựng chương trình công tác quý I năm 2023; triển khai, thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ và Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 của Ban Chấp hành Thành đoàn Cần Thơ với chủ đề **“Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”**. Đặc biệt là phát động thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 – 01/01/2024), đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023). Trong bối cảnh đó, hoạt động của Đoàn Khối đạt được những kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH THANH NIÊN

Tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên trong Đoàn Khối ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, vui mừng đón mùa xuân mới - Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh; phấn khởi trước sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở; nhiệt tình hưởng ứng, tham gia các hoạt động phong trào trên tất cả các lĩnh vực. Ra sức thi đua, xung kích tình nguyện thực hiện các công trình phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 – 01/01/2024) và chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Thanh niên trong Đoàn bộ Khối đặc biệt quan tâm đến tình hình trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, ĐVTN cũng không quên tăng cường đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ chính trị theo chủ đề năm 2023 **“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”**; các Chỉ thị và nghị quyết của các cấp ủy Đảng và chính quyền. Đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Cán bộ đoàn, Đoàn viên là cán bộ, công chức viên chức nhận thức đúng đắn nhiệm vụ chính trị của ngành, an tâm trong công tác, không ngừng tu dưỡng học tập, rèn luyện, chấp hành tốt giờ giấc làm việc, nội quy cơ quan, duy trì chào cờ và mặc áo xanh thanh niên vào sáng thứ 2 hàng tuần. Chấp hành nghiêm theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Luôn quan tâm theo dõi diễn biến tình hình địa phương, sự kiện trong nước, khu vực và thế giới; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực tham gia đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội.

Thanh niên khối trường học quan tâm vấn đề việc làm và các hoạt động giao lưu, nghiên cứu lịch sử; Bên cạnh đó, mặt trái của các nguồn thông tin trên Internet, cùng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm tuổi trẻ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ nói chung và Khối trường học thuộc Khối nói riêng.

Đoàn viên thanh niên trong Khối đa số đều có tư tưởng ổn định, kiên định và biết phân biệt đối với những thông tin sai lệch trên các trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội. Tuy nhiên một số ít vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thông tin phức tạp trên các trang mạng xã hội. Một số còn lơ là thiếu quan tâm đến thời sự và các sự kiện chính trị của đất nước. Bên cạnh đó, bộ phận làm công tác tư tưởng, tuyên truyền còn yếu về kỹ năng nghiệp vụ; hạn chế về công tác tổ chức ảnh hưởng không nhỏ đến công tác nắm bắt tư tưởng, tâm lý của thanh niên.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Trong quý I/2023, Đoàn Khối tập trung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Mừng Đảng, Mừng Xuân, tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) khẳng định Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và những công hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và các sự kiện khác của Thành phố; tham gia hội nghị báo cáo viên, tổ công tác nắm bắt dư luận xã hội trong thanh niên của Đoàn; đấu tranh phản bác trước những những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch.

Các cơ sở còn tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 ***“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”*** gắn với cụ thể hóa phong trào ***“3 trách nhiệm”***, nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử, công tác chuyên môn và nội dung thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ

Trung ương Đoàn về *"Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ Đoàn"*, gắn với cuộc vận động *"Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới"*. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về *"Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030"*. Các tổ chức cơ sở Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị theo chủ điểm với chủ đề ***"Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"*** với tổng số **142** lượt thu hút **7.015** lượt ĐVTN tham gia. Riêng đối với chiến dịch *"Xuân tình nguyện"* năm 2023 với chuỗi hoạt động *"Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng"*, *"Ngày hội hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"* thu hút nhiều sự quan tâm của đoàn viên thanh niên mang lại hiệu quả tuyên truyền cao được Đoàn cấp trên ghi nhận. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, Quý I năm 2023, Đoàn bộ Khối đã cùng với tuổi trẻ cả nước được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với **32** điểm cầu và **556** đoàn viên thanh niên dự trực tiếp tham gia học tập. Sau hội nghị các đơn vị đã lồng ghép nội dung học tập và kiểm tra việc học tập trong kỳ sinh hoạt lệ, sinh hoạt chuyên đề chi đoàn của mỗi đơn vị nhằm tăng cường triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn trong Đoàn bộ Khối.

Đoàn Khối tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Đoàn để định hướng và nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, đặc biệt là khối trường học. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được duy trì và triển khai rộng khắp mang lại hiệu quả tích cực.

Các cơ sở cũng đã tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên, nhất là phổ biến các luật mới hiện hành. Đặc biệt là khối hành chính nhà nước, BCH triển khai được các luật công chức, viên chức đặc thù nhằm trang bị đầy đủ kiến thức cho ĐVTN.

Đoàn Khối tiếp tục duy trì cuộc vận động ***"mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp"*** trên trang thông tin điện tử nhằm tăng cường, phát huy tốt hiệu quả công tác tuyên truyền qua nhiều tin bài, hình ảnh hoạt động của Đoàn, đã có sức lan tỏa và hiệu quả kịp thời. Triển khai hướng dẫn cuộc vận động *"Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới"* và xây dựng người Cần Thơ *"Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch"* năm 2023.

Tổ chức duy trì và lan tỏa mô hình ***"Hành trình đến với các di tích lịch sử của Đoàn"*** nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong ĐVTN nói riêng. Đoàn Khối phối hợp các đơn vị trong cụm thi đua trực thuộc Thành Đoàn tổ chức hoạt động hành quân về nguồn chào mừng Đại hội đại biểu

toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Căn cứ Tỉnh ủy Hậu Giang thu hút hơn 80 đoàn viên thanh niên tham dự.

Bên cạnh việc tăng cường xây dựng tổ chức đoàn, BTV Đoàn Khối cũng rất quan tâm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được nâng cao nhận thức lý luận chính trị thông qua việc tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2023 thu hút **160** đoàn viên ưu tú tham gia dự học. Bên cạnh việc nâng cao về nhận thức của đoàn viên. Nhằm tăng cường mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, BTV Đoàn Khối vẫn luôn chú trọng chăm bồi đối tượng thanh niên ưu tú nhằm bồi dưỡng kết nạp thêm đoàn viên mới cho tổ chức Đoàn bộ Khối nên Ban Thường vụ Đoàn Khối cũng đã dự kiến tổ chức Lớp cảm tình đoàn **“Lớp Cảm tình Đoàn” năm 2023** đặc biệt trong dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thu hút **76** thanh niên ưu tú tham dự.

Đặc biệt, Đoàn Khối đã tổ chức Lễ ra mắt trang thông tin điện tử và khánh thành công trình thanh niên cấp thành phố và gắn bảng công trình tại KháM Lớn Càn Thơ.

Thực hiện tuyên truyền và nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên Quý I/2023 đồng thời cập nhật mới các văn bản chỉ đạo của thành phố về tuyên truyền chỉ đạo các hoạt động thiết thực chào mừng 20 năm thành lập thành phố Càn Thơ trực thuộc Trung ương.

Công tác tuyên truyền được nâng cao và triển khai sâu rộng đến từng tổ chức cơ sở Đoàn. Tổng số cuộc tuyên truyền **142** cuộc, thu hút trên **7.015** lượt ĐVTN tham dự.

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

2.1. Phong trào thanh niên tình nguyện

Các cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thanh niên như: *“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”*; *“Thanh niên xây dựng văn minh đô thị”*, *“Thanh niên với văn hoá giao thông”* nhân rộng mô hình *“Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”*, phong trào *“3 trách nhiệm”* trong đoàn viên thanh niên đặc biệt với Khối cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó đã thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, những bức xúc tại cơ quan, đơn vị và của cộng đồng đoàn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, đem lại hiệu quả giáo dục và đáp ứng lợi ích của thanh niên, cụ thể:

+ Trong Khối thanh niên cán bộ, công chức, viên chức: đăng ký, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn công

tác, lao động, sản xuất đảm nhận các công trình tham gia cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh, hiện đại, xây dựng nhiều mảng xanh trong cơ quan, đơn vị; đăng ký ý tưởng sáng kiến của cá nhân, tập thể theo chuyên môn; tham gia thực hiện các công trình an sinh xã hội, vì cộng đồng. Tham mưu rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách, tập trung lĩnh vực đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Trong Khối thanh niên trường học: đăng ký, thực hiện các đề tài, công trình nghiên cứu nhằm đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu xây dựng đồ dùng, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; trang bị cho học sinh, sinh viên các kỹ năng xin việc; triển khai các công trình xây dựng văn hóa học đường. Đăng ký thực hiện công trình giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng các mô hình "*Cổng trường an toàn giao thông*", các buổi tuyên truyền phòng tránh bạo lực học đường; trang trí phòng học và xây dựng chỉnh trang khuôn viên trường học. Đăng ký thực hiện các công trình về an sinh xã hội; xây dựng các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi; phổ cập kiến thức cho thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa; bổ túc kiến thức ngoại ngữ, tin học cho thanh thiếu nhi; các công trình góp phần bảo tồn, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương, dân tộc.

+ Trong Khối y tế: Hoạt động Ôn lại truyền thống Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2023), được các đơn vị cơ sở đoàn khối y tế tổ chức dưới hình thức tuyên truyền hình ảnh trực quan nhằm giáo dục y tế rèn luyện ý đức, thi đua thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Ngành Y tế "*Lương Y như từ mẫu*". Tiếp tục duy trì bàn khám thanh niên thực hiện khám bệnh ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần nhằm phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Các hoạt động "*Đền ơn đáp nghĩa*", "*Uống nước nhớ nguồn*", thăm và tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sỹ, thăm các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình có công với cách mạng ; giúp đỡ cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các trung tâm nuôi dưỡng người già, các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ tết với tổng số **75** lượt thăm hỏi; tham gia "*Ngày thứ bảy tình nguyện*" và "*Ngày chủ nhật xanh*";

BTV Đoàn Khối cũng đã phát động đợt 1 hiến máu tình nguyện dự trữ Tết Quý Mão 2023 đồng thời tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" năm 2023 tại Bệnh viện Huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ với tổng số **219** lượt ĐVTN tham gia với **307** đơn vị máu.

Song song đó, BTV Đoàn Khối còn tổ chức chuỗi hoạt động Xuân tình nguyện năm 2023: Tổ chức Lễ ra quân chiến dịch "*Xuân tình nguyện*" năm

2023 triển khai Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ và xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh trong đó trao tặng 250 phần quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và 50 phần quà cho thiếu nhi nghèo hiếu học tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ cùng với 53 phần quà cho học sinh nghèo tại Phong Điền. Tổng giá trị huy động cho đợt ra quân gần 200 triệu đồng

Cùng với khí thế sôi nổi của Tháng Thanh niên: Ban Thường vụ Đoàn Khối còn chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp với đặc thù của từng đơn vị: Hội trại truyền thống, Hội thảo chuyên đề chuyển đổi số trong thanh niên, hành trình đến với các di tích lịch sử của Đoàn, chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... Tháng thanh niên năm 2023, Tổ chức tập hợp các đội hình, câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tham gia chiến dịch tình nguyện Tháng thanh niên năm 2023; 100% các đơn vị có hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Quý I năm 2023, Đoàn bộ Khối đã trao hơn **750** phần quà cho các gia đình chính sách, các em thiếu nhi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tổng trị giá trên **350** triệu đồng.

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo

Tiếp tục phát động phong trào “*Tuổi trẻ sáng tạo*” đến đoàn viên. Tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công tác chuyên môn. Đoàn viên tích cực đăng ký các đề tài, sáng kiến trên lĩnh vực chuyên môn mình phụ trách hoặc các đề tài, sáng kiến làm lợi cho công tác đoàn. Ngoài ra ĐVTN Khối cũng tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, tham gia các hội nghị trao đổi và triển khai phổ biến rộng rãi những sáng kiến, kinh nghiệm về học tập và công tác chuyên môn, mục đích nhằm thúc đẩy tính sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong cơ quan, cải cách hành chính, cải cách tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức trẻ năng động, hiệu quả, tích cực tham gia bộ phận một cửa góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân¹.

Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2023 cho câu lạc bộ tri thức trẻ thành phố mà thành phần chủ chốt là đội ngũ cán bộ đoàn là công chức, viên chức thuộc Đoàn Khối tổ chức các hoạt động sáng tạo gắn liền với công tác chuyên môn². Kế hoạch tổ chức các hoạt động định hướng, tư vấn việc làm cho học sinh

¹ Tổ chức Hội thảo “Thanh niên với chuyển đổi số” năm 2023.

² Thiết kế trang thông tin điện tử và tham mưu BTV Thành Đoàn ra mắt công trình thanh niên “Giới thiệu di tích lịch sử thành phố Cần Thơ trên nền tảng số” năm 2023 chào mừng 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (02/01/2004 – 02/01/2024).

sinh viên trong thời gian sắp tới cũng như phát huy sức trẻ, sức sáng tạo của ĐVTN trong giai đoạn hiện nay.

Các hoạt động giao lưu, truyền thông, trao đổi, học tập kinh nghiệm chủ yếu trong công tác chuyên môn được ĐVTN Khối tiếp tục duy trì và phát huy sức sáng tạo của mình thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để các hoạt động chuyên giao ứng dụng khoa học công nghệ giữa các cơ sở Đoàn và các Trường học được thuận lợi hơn. Điều này từng bước tạo ra những diễn đàn, thông tin ứng dụng khoa học trong hệ thống Đoàn.

2.3. Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

Tổ chức đoàn tham gia chương trình giao lưu “Tuổi trẻ mùa xuân biên giới” năm 2023 tại Trung đoàn BB1- Sư đoàn 330, Chi Lăng, An Giang. Đồng thời các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc cũng tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu kết nghĩa các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo. Đoàn viên tham gia trực cơ quan trong những ngày Tết, tham gia lực lượng tự vệ cơ quan; đăng ký không vi phạm luật giao thông đường bộ, không vi phạm các tệ nạn xã hội; duy trì mô hình “*Cổng trường an toàn giao thông*” tại các đơn vị trường học.

Đoàn Khối tổ chức tuyên truyền phát động trong toàn Đoàn bộ Khối thực hiện chỉ đạo tinh thần của Tháng thanh niên của thành phố thông qua các hoạt động dọn vệ sinh môi trường tại khuôn viên xung quang mỗi đơn vị; nhân rộng và nâng chất các mô hình Tuyến đường “*Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn*” trên địa bàn cơ quan đơn vị hưởng ứng thực hiện “*Ngày Chủ nhật xanh*” hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần với các đợt ra quân “*Ngày chủ nhật xanh*”, ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường bằng hình thức xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải, thực hiện phong trào chống rác thải nhựa như: Công sở xanh; chợ giảm túi nilon, trồng cây xanh; tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức các hoạt động bảo vệ dòng sông quê hương và nguồn nước sạch, nhân rộng mô hình “*Văn phòng xanh*” bệnh viện không khói thuốc lá³, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, dọn dẹp, vệ sinh, tham gia sửa chữa, trang trí cơ quan. Tham gia hưởng ứng giờ trái đất, tiết kiệm điện, nước. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc phối hợp với các Đoàn Phường đơn vị đóng trên địa bàn ra quân làm vệ sinh kết hợp với tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các địa điểm công cộng, các điểm kênh, rạch...

³ Các đơn vị trường học phối hợp với các Đoàn phường tổ chức các buổi vệ sinh, khai thông kênh mương, tạo mỹ quan đô thị. Các cơ sở Đoàn tổ chức dọn dẹp khuôn viên cơ quan, trồng cây xanh trong và xung quanh cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện phong trào “*Văn phòng xanh, cơ quan xanh*”.

3. Chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên

3.1. Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ

Thường xuyên khuyến khích các hoạt động hỗ trợ ĐVTN học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lao động sáng tạo, phát triển các câu lạc bộ học thuật trong học sinh, sinh viên. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “*Sinh viên 5 tốt*”, phong trào “*Học sinh 03 rèn luyện*”, Tạo điều kiện để đoàn viên tích cực tham gia các lớp học ngắn hạn để có thể đáp ứng đòi hỏi công việc ngày càng cao. Nghiên cứu tổ chức các sân chơi để đoàn viên, thanh niên trao đổi, bổ sung các kiến thức. Tăng cường phối hợp với các ngành hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, các công trình nghiên cứu, sáng kiến ứng dụng vào thực tế.

3.2. Chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp

Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho ĐVTN về học nghề, lập nghiệp và lao động quốc tế; tổ chức buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp nhằm tư vấn tạo cơ hội việc làm cho thanh niên với các doanh nghiệp. Ngoài ra, các cơ sở tiếp tục duy trì hoạt động góp vốn xoay vòng giúp nhau trong công tác và cuộc sống đến nay đã phát triển và duy trì **50** tổ hùn vốn xoay vòng.

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ĐVTN về học nghề, xuất khẩu lao động, kỹ năng xin việc, kỹ năng khởi nghiệp; tổ chức các phong trào “*Ý tưởng khởi nghiệp trong HSSV*” các trường học; tổ chức “*Giao lưu doanh nghiệp để trải nghiệm thực tế*”, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp kinh doanh.

3.3. Chương trình đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Phát động các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cắm trại, về nguồn cho ĐVTN; vận động xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở; nâng cao nhận thức về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích, phòng chống HIV/AIDS, xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên. Các cơ sở Đoàn Khối trường học tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày học sinh - sinh viên 9/1. Tiếp tục phối hợp Công đoàn cơ quan vận động Đoàn viên tham gia góp vốn xoay vòng hỗ trợ cho thanh niên kinh phí mua sắm các thiết bị gia đình.

Tăng cường hoạt động ngoại khóa, tổ chức rèn luyện kỹ năng xã hội trong sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động của thanh thiếu niên. Phối hợp với ngành

giáo dục và đào tạo mở rộng chương trình giáo dục kỹ năng trong các trường Cao đẳng trực thuộc Đoàn Khối.

4. Chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng

Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ chăm sóc; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho thiếu nhi.

Đoàn Khối và các đơn vị đã chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài cơ quan, đơn vị nhân dịp Tết cổ truyền 2023⁴.

5. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi đoàn, thực hiện công tác đoàn vụ theo quy định. Rà soát, củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Các cơ sở Đoàn thực hiện khá tốt quy chế làm việc, chủ động xây dựng kế hoạch làm việc định kỳ với Cấp ủy, tăng cường công tác tham mưu trong phong trào hoạt động công tác đoàn, đặc biệt triển khai quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, duy trì sinh hoạt lệ Chi đoàn hàng tháng. Tổ chức giám sát việc thực hiện chương trình kế hoạch của Đoàn. Các đơn vị gửi lịch sinh hoạt để Ban Thường vụ Đoàn Khối tham gia họp cùng nhằm nắm bắt kịp thời tình hình để có cử các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối đến dự họp cùng đơn vị nhằm có những biện pháp tháo gỡ khó khăn, nâng chất hoạt động đoàn xuất phát từ hoạt động chuyên môn.

Phát huy vai trò trách nhiệm, ý thức chấp hành của Ban chấp hành Đoàn các cấp, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn và đảng viên sinh hoạt Đoàn.

Các cơ sở Đoàn tiếp tục quan tâm phát triển đoàn viên mới gắn với hoàn thiện hồ sơ đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn viên phù hợp với từng bộ phận thanh niên; các chi đoàn chủ động tổ chức các hoạt động, tham gia sinh hoạt với địa phương nơi cư trú và cập nhật thường xuyên tình hình biến động đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên theo quy định.

⁴ Tặng quà tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Phát động chương trình “Xuân tình nguyện” đến các cán bộ, Đoàn Khối, trao tặng 210 phần quà với tổng trị giá 49 triệu đồng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn thành phố. Các cơ sở Đoàn tổ chức trao quà cho các em học sinh nghèo trong và ngoài thành phố cho trên 100 phần với tổng trị giá trên 89 triệu đồng.

Hướng dẫn cơ sở Đoàn đăng ký chỉ tiêu năm 2023, chỉ đạo triển khai đến từng đoàn viên thanh niên đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên năm 2023 trên phần mềm quản lý đoàn viên theo chỉ đạo của Đoàn cấp trên; đăng ký công trình, phân việc thanh niên và đăng ký Chỉ thị 01 đối với cán bộ Đoàn cơ sở. Thường xuyên theo dõi nhắc nhở đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo những trường hợp không chấp hành tốt sự phân công của tập thể về cấp ủy và Ban Thường vụ Đoàn Khối để có hướng tháo gỡ kịp thời.

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ quý I năm 2023 và tiến hành tổng kết hoạt động Tháng thanh niên năm 2023.

6. Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân, tham gia quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Trong quý I năm 2023, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn bộ Khối đã giới thiệu được **79** đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, qua đó kết nạp được **41** đảng viên (*số liệu từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023*). Ban Thường vụ Đoàn Khối tham mưu cho Đảng ủy Khối ban hành các văn bản, Nghị quyết về hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các cơ sở Đoàn trực thuộc thường xuyên trao đổi, xin ý kiến cấp ủy Đảng định hướng mục tiêu phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 đặc biệt là chủ đề năm 2023 về ***“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”***, ; tích cực hưởng ứng cuộc vận động ***“Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”***, chủ động làm việc định kỳ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét phát triển.

7. Công tác quốc tế thanh niên

Đoàn Khối tập trung tuyên truyền về hội nhập quốc tế, về cộng đồng ASEAN cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Đẩy mạnh phong trào nâng cao trình độ ngoại ngữ bằng nhiều hình thức. Tham gia giao lưu với các tổ chức tình nguyện quốc tế hoạt động tại Việt Nam và thành phố Cần Thơ.

8. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo

Chỉ đạo⁵ và giám sát cơ sở đăng ký các chương trình, kế hoạch, bảng chỉ tiêu thi đua năm 2023 và chương trình hoạt động của quý, cả năm 2023 và rà soát chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2027

Định kỳ làm việc, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan đơn vị, của các tổ chức đoàn thể phục vụ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 đạt hiệu quả. Quan tâm chăm lo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên. Nâng cao tính thiết thực, hiệu quả trong các hoạt động, trong việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, phát huy tinh thần tự giác của đoàn viên tham gia.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong chỉ đạo, điều hành của hệ thống Đoàn. Thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động trên trang thông tin điện tử của Đoàn.

Thường xuyên gửi tin, bài hoạt động, văn bản mới trên trang tin điện tử và trang mạng xã hội của Đoàn. Sử dụng hộp thư điện tử (...@cantho.gov.vn) do Đoàn Khối cung cấp để trao đổi, thông tin 2 chiều; tăng cường ứng dụng các phần mềm, ứng dụng mạng xã hội quản lý, chỉ đạo, điều hành hệ thống Đoàn.

Thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động, đồng thời thực hiện tốt chế độ báo cáo cho cấp ủy và đoàn cấp trên theo quy định. Kịp thời đề nghị biểu dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa trong hoạt động của Đoàn

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Mặt được

Tình hình đoàn viên trong Đoàn Khối được giữ ổn định, tích cực xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực, chưa có những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức lối sống. Hầu hết các cơ sở Đoàn tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Xuân tình nguyện” và Tháng thanh niên năm 2023 tương đối đồng đều, 100% các tổ chức đoàn đều có hoạt động tham gia và hưởng ứng, được đoàn viên thanh niên hưởng ứng nhiệt tình. Phần lớn thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước trong giai đoạn hội nhập mạnh mẽ. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính có phần khởi sắc nhiều đoàn viên ưu tú đã được trưởng thành đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Công tác tổ chức xây dựng đoàn vững mạnh đạt kết quả tốt, đa số đoàn kết, nhất trí cao trong các hoạt động chung của tổ chức Đoàn các cấp; công tác

⁵ Chỉ đạo cơ sở: qua 03 hướng dẫn, 01 chương trình, 19 kế hoạch và 05 công văn chỉ đạo cơ sở (website Đoàn Khối). Thường xuyên theo dõi việc thực hiện các hướng dẫn.

kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

Các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Khối tích cực tập trung tổ chức hoạt động phù hợp với đặc thù chuyên môn, huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được phát huy trên diện rộng. Công tác chăm lo bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, thanh niên được thực hiện tốt đem lại niềm tin của thanh niên vào tổ chức Đoàn.

2. Hạn chế:

Ban Chấp hành các tổ chức cơ sở đoàn tùy lúc tùy nơi còn bị hạn chế do áp lực công tác chuyên môn, một số đơn vị còn chưa chủ động khai thác tốt tiềm năng của đơn vị mình, chưa phát huy hết sự sáng tạo trong tổ chức hoạt động đoàn dẫn đến việc thu hút, vận động đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào đoàn còn hạn chế.

Riêng Quý I năm 2023, toàn Đoàn bộ Khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn làm trọng tâm tuy nhiên vẫn thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bằng việc thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn liền với công việc chuyên môn. Qua đó cũng thể hiện sức trẻ, sức sáng tạo cho đặc thù mỗi đơn vị.

Một số cơ sở Đoàn do số lượng đoàn viên còn hạn chế, độ tuổi cán bộ đoàn, đoàn viên cao nên các hoạt động mang tính bề nổi chưa được phát huy đạt yêu cầu, có xây dựng kế hoạch nhưng chưa xác định được công việc cụ thể cho kế hoạch năm còn chung chung mang tính hình thức; chế độ thông tin báo cáo cho cấp ủy và đoàn cấp trên từng lúc từng nơi chưa đạt theo yêu cầu, còn chậm tiến độ theo quy định.

Trên đây là báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên quý I năm 2023 của Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Thành đoàn;
- Đ/c Nguyễn Minh Tâm - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối;
- Ủy viên BCH Đoàn khối;
- Các tổ chức cơ sở đoàn;
- Lưu.

Phan Anh Trang

